

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tôi tên **TRẦN THANH SANG**, sinh ngày 29/12/1980

Quê quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện là Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tôi rất vinh dự và tự hào được của tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bản thân tôi nhận thức Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua Quốc hội, Nhân dân sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các kỳ họp của Quốc hội, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn trong xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

Đối với cử tri: Bản thân liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giúp đỡ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Đối với công tác xây dựng pháp luật: Nếu trúng Đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng pháp luật gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trật tự an toàn xã hội... thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước: Tôi nghiên cứu một cách sâu rộng tình hình trong nước và thế giới để kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan để có những chính sách, biện pháp phù hợp, kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy Nhà nước; phòng chống dịch bệnh có hiệu quả; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của Đất nước; góp ý đổi mới chính sách nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ đời sống nhân

dân; góp ý xây dựng và đổi mới các chính sách xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc người có công, gia đình chính sách...và an sinh xã hội.

Đối với hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội: Tôi sẽ tập trung nghiên cứu văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất với Quốc hội có biên pháp, giải pháp đạt hiệu quả nhằm tập trung giám sát những vấn đề mà nhân dân quan tâm, như các vấn đề về an toàn thực phẩm; giá cả, chất lượng hàng hóa...; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phòng chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, các chính sách trái định cư; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, về bảo vệ nguồn tài nguyên nước, nguồn lợi thủy hải sản, giám sát việc xây dựng thủy điện nhất là các thủy điện nhỏ và vừa để hạn chế sạt lở, thiếu nguồn nước sản xuất của nhân dân, dễ dẫn đến bảo lũ gây thiệt hại cho nhân dân.

Đối với công tác chuyên môn của bản thân được giao giải quyết các loại án tại Tòa án nhân dân, tôi không ngừng tìm tòi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng công tác trong trình hình mới; khi được giao nhiệm vụ tôi tập trung nghiên cứu giải quyết các yêu cầu của đương sự, xem xét mọi ý kiến của nhân dân để giải quyết vụ án đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật. Mọi bản án, quyết định ban hành vừa hợp tình, hợp lý và có tính hiệu lực thi hành cao; đảm bảo cho sự công bằng, góp phần tạo lòng tin trong nhân dân, cử tri. Bản thân luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước xem xét, giải quyết những vấn đề tranh chấp trong nhân dân nhất là tranh chấp quyền sử dụng đất để giữ mối đoàn kết ở khu dân cư, nơi cư trú của nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của tôi khi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử diễn ra thành công!

Tôi chân thành cảm ơn!

Đức phổ, ngày 9 tháng 5 năm 2021

Người ứng cử

Trần Thanh Sang